

เด็กดีเรียนป.ตรีไม่ต้องสอบ

สพฐ.หนุนนักเรียนมีคุณธรรม-ช่วยสังคม

● สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบโควตาพิเศษโดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขัน หลังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ได้ร่วมมือกันมาตั้งแต่ปี 2551

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่มีเจตนารมณ์เดียวกันในการส่งเสริมนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน เป็นระบบโควตาพิเศษ โดยไม่ต้องมีการสอบแข่งขัน ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 มีมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการหลายแห่ง ซึ่งครอบคลุมทุกภูมิภาค เนื่องจากยังมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมหาวิทยาลัยบางแห่งเห็นชอบในหลักการ แต่ยังไม่มีความชัดเจนในนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียนโครงการนี้ เพื่อให้โครงการดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ตามเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

โดยโครงการเด็กดีที่มีเรียนเน้นส่งเสริมนักเรียนที่ทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม และช่วยเหลือสังคมเป็นที่ประจักษ์ เข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมีความสามารถที่เรียนได้จนจบระดับปริญญาตรีในระบบโควตาพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน

ขณะนี้ มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเด็กดีที่มีเรียนจำนวน 11 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวิบูลสงคราม ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2551 ที่โครงการนี้เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบันมีเด็กเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาโดยไม่ต้องสอบแล้วจำนวนถึง 3,286 คน